



Ba n quyền hình ảnh CNA Image caption Bộ Quốc Phòng Đài Loan đưa ra mô tả về một chiếc máy bay ném bom của Quân Giải phóng Trung Quốc.

Đài Loan thổi phồng tin 'tàu và máy bay Trung Quốc diễu hành hàng chục lần quanh đảo' để tập trung vào chiến lược phòng thủ mới.

Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng sự ngưng ngừng việc đưa tin về các chuyến bay của phi cơ quân sự và các lữ đoàn tàu chiến Trung Quốc lơ lửng quanh đảo quốc bị Bắc Kinh coi là 'mô hình tình hình phức tạp'.

Trước đó, thông tin về những lữ đoàn tàu chiến Trung Quốc lơ lửng quanh đảo Đài Loan, và phi cơ quân sự của Quân Giải phóng bay quanh Đài Loan được thông báo liên tục.

Nhưng hôm 26/12/2017, Thứ trưởng Trung Cát, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng sự "không làm công việc tuyên truyền giúp cho Trung Quốc".

[Đài Loan cấm máy bay theo dõi tàu Liêu Ninh của TQ](#)

[Đài Loan 'lực lượng' về tàu hải quân Mỹ trên biển](#)

[Phi cơ quân sự TQ bay trên vùng biển có tranh chấp](#)

Đài Loan nay đưa ra chiến lược quốc phòng mới, thừa nhận khả năng phải đối mặt với 'chiến tranh bất cân xứng' với Trung Quốc.

Theo trang Taipei Times hôm 27/12, chiến lược mới về quốc phòng của Đài Loan nhấn mạnh đến việc nâng cao toàn dân vào việc quốc gia, và xác định Trung Quốc đang vượt lên sự mạnh mẽ quân sự ra bên ngoài của Chuỗi đảo hai ở Thái Bình Dương.

Giải quân sự quốc tế nói Chuỗi đảo hai bao gồm Nhật Bản, đảo Đài Loan, và Chuỗi đảo hai (second island chain), được tính từ đảo Bonin và đảo Volcano của Nhật Bản kéo xuống dãy đảo Mariana của Hoa Kỳ.

Vì Đài Loan nằm phía trong vành đai đảo này, nên thực tế nhiên bị coi là đã nằm ở phía sau của "tiền tuyến" mà Trung Quốc vượt lên ra, nên đảo quốc dân chủ phải tính đến cách phòng thủ

mũi.



Bản quyền hình ảnh do TAIWAN MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE. Hình ảnh liên quan đến quân đội Đài Loan cho thấy máy bay của TQ đã bay trong phạm vi 23 dặm quanh đảo Đài Loan trong khoảng một năm qua.

Theo tài liệu vừa công bố, Đài Loan nay chấp nhận 'chiến tranh bất cân xứng' với Trung Quốc, và sẽ nhận mạnh vào "phòng thủ mạnh mẽ và răn đe nhiều lớp" (strong defense and layered

deterrence).

Học thuyết này không còn tính đến cách đối đầu toàn diện với Trung Quốc vì Bắc Kinh đã "có khả năng mở các chiến dịch trên không và trên biển từ xa".

Vì thế, Đài Loan cần "bộ oàn bộ chủ yếu, ngăn chặn tiến công mạng" và phát triển 'chiến lược công nghệ lâu dài'.

[Đài Loan 'tăng cường quân sự vì tự do'](#)

[Đài Loan tuyên bố sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ](#)

[Đoàn TQ đầu tư Đài Loan khi hội nghị ở Úc](#)

Với công bố này, Đài Loan sẽ tìm kiếm cách phát triển các biện pháp quân sự tự thân, và khi cần sẽ thù địch với vô vàn vấn đề khi tiến công, theo tài liệu Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố.

Nói ngắn gọn thì, chiến lược chiến tranh bất cân xứng buộc Đài Loan tìm kiếm cách đối đầu trong trường hợp sự kiện Trung Quốc tiến hành chiến dịch oanh kích, đảo quốc sẽ chấp nhận khả năng gây thiệt hại lớn nhất có thể để kẻ thù e dè.

Với mắt xích chuỗi, Đài Loan sẽ tiếp tục phát triển 'phi đội chính xác, hệ thống phòng công điện tử, hệ thống công nghệ tăng tốc tìm kiếm tiêu, tên lửa đối đầu không có động cơ xách tay, tàu chiến nhanh gọn đa chức năng, drone trên không và các đơn vị rìi thủy lôi, theo báo cáo.



Đài Loan nằm ở vị trí chiến lược quan trọng trong chuỗi đảo thứ hai của Trung Quốc, đóng vai trò là phòng tuyến đầu tiên để ngăn chặn sự tiến công của Mỹ và các đồng minh khác.